



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยแพร่กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ภายในจังหวัดตามที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูล ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานข้อเท็จจริง การพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ใหม่ ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซึ่งเกิดการแพร่เชื้อจากนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยจังหวัดลำปางได้เข้าดำเนินการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อออกสู่ภายนอก (Bubble and Seal) ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ปรากฏข้อมูลว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวและได้รับการยืนยันผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกในเวลาต่อมานั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มิให้เกิดขึ้นกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) ออกประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการชั่วคราว และดำเนินการตามมาตรการดังนี้

๑. ให้อาจารย์ผู้สอนในทุกสาขาวิชา รวมถึงครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยคำนึงถึงมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและรายวิชานั้น ๆ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการภายใต้มาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร โดยมอบหมายให้คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุญาตและกำกับดูแล
๓. ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบริการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๔. ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือกิจกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรมออกไปก่อน เว้นแต่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมออกไปได้ ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และขออนุญาตต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

๕. ให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สํารวจและติดตาม ข้อมูลนักเรียนและนักศึกษา ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติเคยสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่มีความเสี่ยง หากพบบุคคลที่เข้าข่ายดังกล่าว ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยทันที และให้ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการของจังหวัดลำปาง หรือให้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง